

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิด 31.31 แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.25- 31.40

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 31.31 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มแข็งค่าจากดอลลาร์อยู่ในทิศทางอ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 31.25- 31.40

*นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.31 บาท/ดอลลาร์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยตลาดเงินช่วงนี้ประเด็นหลักยังอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของบอนด์ยีลด์สหรัฐ ที่ล่าสุด พลิกกลับมาปรับตัวขึ้นในทุกช่วงอายุ เพราะนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ “ไม่ยืนยัน” ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย ดอลลาร์จึงไม่อ่อนค่าต่อมากนักเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

ในวันนี้เราเชื่อว่าตลาดจะยังผันผวนสูง แต่โดยรวมภาพนักลงทุนที่เปิดรับความเสี่ยง ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกกับค่าเงินเอเชียและเงินบาทมากกว่าดอลลาร์ คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 31.25- 31.40 บาท/ดอลลาร์

ในคืนที่ผ่านมา นักลงทุนกลับมาเปิดรับความเสี่ยงเต็มที่ (Risk-On) หลังประธานเฟดระบุ “พร้อมลด” ดอกเบี้ย หากสงครามการค้าส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐก็มีที่ท่าลดความร้อนแรงลง หลังทางการจีนส่งสัญญาณ “พร้อมเปิดการเจรจา” การค้ารอบใหม่ ส่งผลให้ ดัชนี S&P500 ของสหรัฐพุ่งขึ้นถึง 2.14% ฟากตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี FTSE100 ของอังกฤษ ปรับตัวขึ้นเพียง 0.41% ส่วนดัชนี STOXX50 ของยุโรปปิดบวก 1.01%

การเปิดรับความเสี่ยง ส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยลง บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นราว 4bps สู่ระดับ 2.12% ส่วนเงินเยนอ่อนค่าลง 0.26% สู่ระดับ 108.2 เยน/ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามราคาทองคำกลับทรงตัวในระดับ 1,330 ดอลลาร์/ออนซ์

ในส่วนของรายงานนโยบายการเงินโลกก็มีความเคลื่อนไหวในเชิงผ่อนคลาย ล่าสุด ธนาคารกลางออสเตรเลียมีมติ “ลด” ดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่ระดับ 1.25% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและหนุนการจ้างงาน

สำหรับวันนี้ต้องติดตามดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการ (Services PMI) ของยูโรโซนที่คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 52.5 จุด ซึ่งว่าเศรษฐกิจยูโรโซนยังขยายตัวได้ ขณะที่ในฝั่งสหรัฐ คาดว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการ (ISM Non-Manufacturing PMI) จะอยู่ในแดนขยายตัวที่ระดับ 55.5 จุดเช่นกัน

นอกจากนี้ ตลาดจะติดตามถ้อยแถลงของคณะกรรมการนโยบายการเงินเฟด อาทิ Lael Brainard และ Michelle Bowman เพื่อจับตาถึงแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐและการดำเนินนโยบายการเงินท่ามกลางสงครามการค้าที่ร้อนแรง

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.08 วานนี้ 97.07

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 5,826.05 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 5,522.22 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.355 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้